

รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ

ครั้งที่ 5/2559

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.2 การรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศรายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 ราย คือ นายจิรวัฒน์ เพชรชู และ นายชูศักดิ์ บุญศรีอาด ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ ว่าจากการมอบหมายชิ้นงานให้ดำเนินการ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศจำเป็นต้องปรับแผน/โครงการ/งาน ให้ นักศึกษาสหกิจศึกษาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาอยู่ รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาของงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพิ่มเติมมากกว่าเดิม ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศได้จัดส่งโครงการ เรื่อง การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่และบริการผู้ใช้ ให้กับสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาทั้ง 2 ราย ต้องทำรายงานการปฏิบัติงานให้สำนักบรรณสารสนเทศเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษาเสนอความเห็น ว่า จากการที่ได้แนะนำภาระหน้าที่ของฝ่ายบริการสื่อการศึกษาให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้ง 2 ราย ในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน เห็นว่านักศึกษามีความสามารถในการจัดทำสื่อ ประกอบกับฝ่ายบริการสื่อการศึกษา กำลังจะจัดทำสื่อแนะนำการบริการห้องสมุด จึงมีความประสงค์จะให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ช่วยเสนอความคิดเห็น / วิจารณ์ สื่อแนะนำการบริการห้องสมุด เพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงสื่อที่ฝ่ายบริการสื่อการศึกษาเตรียมจัดทำใหม่

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ฝ่ายบริการสื่อการศึกษาประสานกับศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศในรายละเอียด หากมีการดำเนินการขอให้แจ้งผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.2 ความต้องการรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ความต้องการรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อการสร้างชิ้นงานใหม่ หรือปรับปรุงงานของหน่วย/ฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วย/ฝ่าย โดยการรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษา และผู้รับผิดชอบดูแล นักศึกษาจะต้องให้คำปรึกษา /ความรู้/ ข้อมูล ที่ต้องการจะให้นักศึกษาสร้างชิ้นงานใหม่ หรือปรับปรุงงาน และ นักศึกษาจะได้สร้างผลงานและได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นได้รับการประสานอย่างไม่เป็นทางการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถึงความต้องการนักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานที่สำนักบรรณสารสนเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559 และเนื่องจากสำนักบรรณสารสนเทศโดยศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานนำร่องรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปฏิบัติงาน จึงขอเชิญชวนหน่วย/ฝ่าย พิจารณาการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานในช่วงดังกล่าว หรือในโอกาสต่อไป ประกอบกับในเดือนพฤษภาคม 2559 สมาคมสหกิจศึกษาไทย จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งในด้านการเตรียมการ การจัดทำโครงการกำกับดูแล การสอนและมอบหมายงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 9,000 บาท ซึ่งในเบื้องต้นสำนักเห็นชอบส่ง นายชัยวัฒน์ น่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเข้ารับการฝึกอบรม

เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และในอนาคต รวมทั้งถ่ายทอดให้กับผู้ที่รับผิดชอบงานแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ ได้เชิญชวนหน่วย/ฝ่าย พิจารณาการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยจะจัดส่งรายละเอียดของการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ฝ่าย/ศูนย์ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้

1. ขอให้ทุกฝ่าย/ศูนย์ศึกษารายละเอียดของการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. ขอให้ทุกฝ่าย/ศูนย์ที่สนใจรับนักศึกษาสหกิจศึกษา พิจารณากำหนดชิ้นงานที่จะให้นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติในช่วงปฏิบัติงานที่สำนักบรรณสารสนเทศ
3. พิจารณาแจ้งความประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา ในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยขอใช้งบประมาณค่าลงทะเบียนจากกองการเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งล่วงหน้าภายในเมษายน 2559